

## การยื่นคำขอลูกเลิกการเสียภาษีอากร

เมื่อผู้เสียภาษีอากรได้รับหนังสือแจ้งการประเมินหรือคำสั่งให้ชำระภาษีอากร แม้ว่าไม่เห็นด้วยกับการประเมินภาษีของเจ้าพนักงานฯ และได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษีไว้แล้วก็ตาม หากไม่ชำระภาษีจะถือว่าเป็นภาษีอากรค้าง เจ้าพนักงานสรรพากรจะใช้อำนาจสั่งยึด หรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีอากร (ผู้อุทธรณ์) ได้ เนื่องจากตามประมวลรัษฎากรถือว่าการอุทธรณ์ไม่เป็นการลูกเลิกการเสียภาษีอากร

หากผู้อุทธรณ์ประสงค์ที่จะไม่ให้เจ้าพนักงานสรรพากรสั่งยึด หรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน สามารถดำเนินการได้ดังนี้

### ๑. การยื่นคำร้องขอลูกเลิกการเสียภาษีอากร

ในกรณีที่มีการยื่นอุทธรณ์และผู้อุทธรณ์ประสงค์จะขอลูกเลิกการเสียภาษีอากรไว้ก่อน ผู้อุทธรณ์จะต้องยื่นคำร้องต่ออธิบดีกรมสรรพากร ดังนี้

๑.๑ ในชั้นอุทธรณ์การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์จะต้องยื่นคำร้องขอลูกเลิกการเสียภาษีอากรไว้ก่อนจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ฯ

๑.๒ ในชั้นอุทธรณ์คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต่อศาล ผู้อุทธรณ์จะต้องยื่นคำร้องขอลูกเลิกการเสียภาษีอากรไว้ก่อนจนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลถึงที่สุด

๒. ผู้อุทธรณ์สามารถจัดทำคำร้องเป็นหนังสือ โดยเขียนหรือพิมพ์ถึงอธิบดีกรมสรรพากร แจ้งให้ทราบถึงจุดประสงค์ พร้อมทั้งระบุหลักประกันที่ประสงค์จะใช้เป็นประกัน การชำระภาษี ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ <http://www.rd.go.th>>บริการอิเล็กทรอนิกส์ >Download >แบบพิมพ์ >อื่นๆ และตัวอย่างหนังสือสัญญาค้ำประกันธนาคาร ซึ่งผู้อุทธรณ์ต้องลงชื่อในท้ายคำร้องด้วย

๓. ผู้อุทธรณ์ต้องยื่นคำร้องขอลูกเลิกฯ ด้วยตนเอง หรือกรณีผู้อุทธรณ์เป็นนิติบุคคลให้กรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้จัดการ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจกระทำการในนามของนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ลงนามในคำร้องและให้ประทับตราของนิติบุคคลนั้นด้วย (ถ้ามี) หากไม่สามารถยื่นได้ให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นแทนตน โดยหนังสือมอบอำนาจต้องติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาทกรณีกระทำการครั้งเดียวหรือ ๓๐ บาทกรณีกระทำการมากกว่าหนึ่งครั้งแล้วแต่กรณี หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมคำร้อง สำเนาหนังสือแจ้งการประเมินหรือคำสั่งให้เสียภาษีอากร ใบรับคำอุทธรณ์หรือคำอุทธรณ์ หนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์(กรณีเป็นนิติบุคคล) สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง(กรณีมอบอำนาจ) หลักฐานเกี่ยวกับหลักประกันการชำระภาษีอากร เช่น ต้นฉบับหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคาร สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาพันธบัตรรัฐบาล สมุดเงินฝากประจำธนาคารพาณิชย์ของผู้อุทธรณ์ (ต้องแนบสมุดเงินฝากประจำ และหนังสือให้ความยินยอม) หากเอกสารที่แนบไปพร้อมคำร้องเป็นสำเนาเอกสารให้ผู้อุทธรณ์รับรองสำเนาด้วย

๔. การยื่นคำร้องขอลูกเลิกฯ ให้ยื่นที่หน่วยงานรับคำอุทธรณ์ กรณีเจ้าพนักงานประเมินสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ และ ๒๑ เป็นผู้ประเมินภาษีให้ยื่นคำร้องขอลูกเลิกฯ ณ สำนักงานสรรพากรภาค ๒ หรือ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร นั้น

๕. สำนักงานสรรพากรภาค ๒ จะเป็นผู้พิจารณาคำร้องขอลูกเลิกฯ หากหลักประกันค้ำประกันหนี้ภาษีอากรแล้ว กรมสรรพากรจะพิจารณานุมัติให้ลูกเลิกฯ ได้ โดยแจ้งให้ผู้ร้องทราบ หากหลักประกันไม่ค้ำประกันหนี้ภาษีอากร เจ้าพนักงานสรรพากรจะแจ้งให้ผู้ร้องหาหลักประกันเพิ่มเติมหรือหลักประกันอย่างอื่นให้ค้ำประกันหนี้ภาษีอากรค้าง หากผู้ร้องไม่ดำเนินการ กรมสรรพากรจะไม่อนุมัติให้ลูกเลิกฯ และจะดำเนินการยึด หรืออายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินต่อไป

## ขั้นตอนการพิจารณาคำร้องขอลูกเลิกการเสียภาษีอากร

เมื่อผู้เสียภาษีอากรได้ยื่นคำอุทธรณ์แล้ว หากประสงค์ที่จะไม่ให้เจ้าพนักงานสรรพากรสั่งยึด หรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน สามารถยื่นคำร้องขอลูกเลิกการเสียภาษีอากรต่ออธิบดีกรมสรรพากร พร้อมหลักประกันในการชำระหนี้



หน่วยงานรับคำร้องขอลูกเลิกการเสียภาษี ได้แก่ สำนักงานสรรพากรภาค ๒ หรือ สท.กทพ. ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ และ ๒๑ ซึ่งเป็นผู้ประเมินฯ



**สำนักงานสรรพากรภาค ๒**  
เป็นหน่วยงานผู้พิจารณาคำร้อง โดยตรวจสอบหลักประกันว่าค้ำประกันหนี้ภาษีอากรหรือไม่ เพื่อเสนอกรมสรรพากรพิจารณานุมัติหากไม่ค้ำประกันหนี้ก็แจ้งผู้ร้องหาหลักประกันเพิ่มเติม



กรมสรรพากรแจ้งผลการพิจารณานุมัติหรือไม่อนุมัติให้ลูกเลิกฯ แก่ผู้ร้อง